
 

 

 

 

 

สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครัง้ที ่1)  
การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมภิาค 

 ตามที ่ กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน ได้ว่าจ้างกลุ ่มบริษัทที ่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการ ศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไข
ปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค ทั้งนี ้ กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุด 
ต่อการดำเนินงานได้จ ัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั ้งที ่ 1) เมื ่อว ันศุกร์ท ี ่ 3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖6 เวลา 08.30 - ๑2.00 น.  
ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลความเป็นมาโครงการ กรอบการจัดทำแผนแม่บท 
ร่วมกับกระบวนการดำเนินงาน และหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ รวมถึงการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน และรับฟังความคิดเห็น 
ของกลุ่มเป้าหมายที่เกี ่ยวข้อง ทั้งนี ้ ในการประชุมได้รับเกียรติจากนายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง เป็นประธาน 
ในการเปิดการประชุม และนายอาทิตย์ สืบศิริวิริยะกุล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 158 คน 
ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลางกรมทางหลวง สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หน่วยงานในกระทรวงคมนาคม หน่วยงานราชการที่เกี ่ยวข้อง 
หน่วยงานสาธารณูปโภค และสื่อมวลชน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 

 

   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

                         บรรยากาศการลงทะเบียน          บรรยากาศการชมบอร์ดนิทรรศการ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

นายอาทิตย์ สืบศิริวิริยะกลุ 
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
กล่าวรายงานการประชุม 

นายมนตรี เดชาสกุลสม 
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ 
ประธานเปิดการประชุม 

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 
นำเสนอรายละเอียดโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 

  

การให้ข้อมูลโครงการผ่านส่ือ บรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย การรับฟังความคิดเห็น 



 

 

 

 

 

สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครัง้ที ่1)  
การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมภิาค 

   

ประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อช้ีแจงเพื่อนำมาประกอบการศึกษา 

ประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจงและการนำมาใช้พิจารณาประกอบการศกึษา 
ด้านวิศวกรรม 
1. มีวิธีการหรือแนวทางใดบ้าง เพื่อให้ทางเลี่ยงเมืองเข้ากันได้กับวิถีชีวิตของชุมชน
และรองรับการเดินทางผ่านเขตเมืองอย่างสมดุล 

ในการสร้างทางเล่ียงเมือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณการจราจรในเขตเมือง  
ให้รถที่ไม่จำเป็นต้องเข้าเมืองมาใช้ทางเลี่ยงเมือง โดยการออกแบบให้สามารถ 
เข้ากันได้กับวิถีช ีว ิตของชุมชนและรองรับการเดินทางผ่านเขตเมืองได้นั้น 
ต้องดูจากระดับของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ที่เป็นชุมชนได้ในอนาคต 
พิจารณาร่วมกับการใช้ประโยชน์ของที่ดินทั้งในเมืองและเกษตรกรรม ซึ่งชุมชน
นั ้นจะต้องรับทราบเกี่ยวกับรูปแบบทางเล่ียงเมือง รวมถึงผลกระทบในด้าน
ปริมาณการจราจร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ราคาที่ดินที่สูงขึ้นเม่ือมีการตัดผ่าน 
ทางเล่ียงเมือง และต้องควบคุมการเกิดชุมชนทั ้งสองข้างทาง ที่อาจทำให้
การจราจรในทางเล่ียงเมืองติดขัดได้  

2. ในเรื่องการระบายน้ำ ควรที่จะศึกษาโครงการเก่าที่ทางกรมทรัพยากรน้ำได้ทำ
เอาไว้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ให้เกิดผลกระทบ
กับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ในเรื่องของน้ำท่วม น้ำเน่าเสีย และควรลงทุนในการ
ออกแบบพื้นที่รับน้ำ เช่น สะพาน ท่อลอดต่างๆ เป็นต้น 

ในการทำถนนหากจะไม่ให้เกิดผลกระทบในทุกเส้นทางต้องทำทางยกระดับ
ทั้งหมด แต่เนื่องจากงบประมาณของประเทศที่มีอย่างจำกัด จึงไม่สามารถทำทาง
ยกระดับทั้งหมดได้ แต่จะมีการกำหนดเส้นทางและพิจารณาเพ่ิมช่องลอดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งข้ึน 

3. ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและความปลอดภัย อยากให้ทางโครงการนำประเด็น
เรื่องจุดตัดทางรถไฟเข้ามาพิจารณา ทบทวนและบูรณาการกับระบบขนส่งทางรถ 
ทางราง และทางเรือ เข้าด้วยกัน 

โครงการจะนำข้อคิดเห็นไปผนวกรวมกับการศึกษาของโครงการ 

4. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ปรึกษาท่ีจะต้องทบทวนโครงการ 
MR-map R-map แผนโลจิสติกส์ของสำนักนโยบายการขนส่งและจราจร (สนข.) 
ปี 66 - 70 แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคม ปี 66 - 70 
แผนวิสาหกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระบบผังเมืองของกรมโยธาธิการ 
แผนพัฒนาระบบขนส่งในภูมิภาคของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
แผนพัฒนาระบบขนส่งจังหวัด และแบบจำลองที่เกี่ยวข้อง ควรระวังเรื่องการใช้
แบบจำลองในการสำรวจ 50 พื้นที่ และการพิจารณาขนส่งผู้โดยสารและสินค้า 
ในระบบราง ควรนำมาพิจารณาเรื่อง 50 พื้นที่ที่จะจัดทำโครงการว่าการจราจรจะมี
ผลกระทบต่อระบบโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงหรือไม่  

ที่ปร ึกษาขอร ับแผนไปพ ิจารณาศ ึกษาเ พ่ิมเต ิมและจะนำมาปร ับปรุ ง 
ในรายละเอียดของโครงการ ส่วนในเรื ่องโครงข่ายระบบราง ปัจจุบันได้มีการ
วางแผนเป็นเส้นทางสายใหม่โดยจะนำเข้าไปสู่แบบจำลองโครงข่ายระบบขนส่ง
ของโครงการจะสร้างจุดตัดและออกแบบให้มีความปลอดภัย มีการออกแบบ
แบบจำลองในระดับพื้นที่จะพัฒนาในพื้นที่ 50 พื้นที่ และจะเก็บข้อมูลในเชิง
รายละเอียดในพ้ืนที่ 50 พ้ืนที่ เพ่ือที่จะเทียบแบบจำลอง ซ่ึงจะนำมาใช้เป็นข้อมูล
ในด้านวิศวกรรม ด้านสิ ่งแวดล้อม ด้านประโยชน์ นำมาวิเคราะห์ประโยชน์ 
ในกรณีที่มีและไม่มีโครงการ 

5. อยากให้ทางที่ปรึกษาคัดเลือกโครงการที่สำคัญในระยะเวลา 5 ปี มาบรรจุไว้ใน
โครงการเพ่ือนำใส่ในแผนปฏิบัติการด้านการคมนาคม ซ่ึงเป็นแผนปฏิบัติการด้านการ
คมนาคมในระยะ 5 ปี ที่ทางสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้จัดทำขึ้น โดยทาง
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะนำแผนนี้ไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

โครงการรับดำเนินการ โดยจะส่งแผนปฏิบัติการของโครงการให้กับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการคมนาคม 
ในระยะ 5 ปีต่อไป 

6. โครงการทางเลี่ยงเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณชุมชน 
อยากให้ที ่ปรึกษาดู Contour line การพัฒนาเมืองแต่ละเมืองที่เปลี ่ยนแปลงไป 
เพราะแต่ละปีใช้งบกลางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจำนวนมาก ส่วนหนึ่งนำไปใช้ 
ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเล่ียงเมือง 

การศึกษาด้านชลศาสตร์ และข้อมูลน้ำท่วม เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที ่สำคัญ 
ในการกำหนดแนวเส้นทางเบื้องต้นของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นท่ีต่างๆ 
และไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในพื้นที่ 

7. การออกแบบความสูงของถนน ขอให้พิจารณาให้เรือสามารถลอดได้อย่าง
ปลอดภัย โดยเฉพาะความสูงและความกว้าง ทั้งนี ้ขอให้ประสานกรมเจ้าท่าหรือ 
การเข้าหารือกับกรมเจ้าท่าโดยตรง  

โครงการจะรับข้อคิดเห็นไปดำเนินการ และจะดำเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

8. ในการออกแบบทางเล่ียงเมืองควรออกแบบให้กลับรถใต้สะพาน และมีสัญญาณ
ไฟเขียวไฟแดงเพ่ือลดอุบัติเหตุ 

การออกแบบบริเวณจุดตัดของถนนต่างๆ จะดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับ
รูปแบบของปริมาณจราจร และความปลอดภัยอย่างสูงที่สุด 



 

 

 

 

 

สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครัง้ที ่1)  
การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมภิาค 

   

ประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อช้ีแจงเพื่อนำมาประกอบการศึกษา 

ประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจงและการนำมาใช้พิจารณาประกอบการศกึษา 
ด้านการจราจรและขนส่ง  
9. อยากให้ทางเลี่ยงเมืองเน้นเรื่องการขนส่งเป็นหลัก ไม่อยากให้เป็นทางเลี่ยงเมือง
เพื ่อการขยายตัวของชุมชน และเรื ่องระบบระบายน้ำให้พิจารณาจากพื ้นที่ 
ของจังหวัดต่างๆ ที่เกิดน้ำท่วม 

โครงการจะนำข้อคิดเห็นไปผนวกรวมกับการศึกษาของโครงการ 

10. ในเรื่องของงบประมาณ การสร้างทางเลี่ยงเมืองเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
นโยบายการเปิดพ้ืนที่ใหม่ของ MR map ซ่ึงมีการทักท้วงจากกรรมมาธิการ  
ถ้ามีการสร้าง MR map มีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด เนื่องจากในแต่ละจังหวัด 
ไม่มีทางเลี ่ยงเมืองที ่โครงการ MR map ผ่าน จะเป็นการสนับสนุน MR map  
โดยจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาทางเลี ่ยงเมืองในระยะ 20 ปี ไม่อยากให้ตัด
โครงการออก เช ่น การพัฒนาทางเลี ่ยงเมืองโคราช เช ียงใหม่ ที ่ทางหลวง 
ได้ทำไว้แล้ว ในแผนระยะ 20 ปี อยากจะให้มีทางเลี่ยงเมืองนี้บรรจุลงไปในแผน
ระยะ 20 ปี ของโครงการแผนพัฒนาทางเล่ียงเมืองด้วย 

การศึกษาของโครงการฯ คำนึงถึงบริบทการพัฒนากับโครงการต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคต 20 ปี เพื่อให้เกิดการเสริมศักยภาพในการพัฒนารูปแบบการขนส่ง
หลายรูปแบบ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง และ
ต้นทุนในด้านการขนส่ง ซ่ึงจะสอดคล้องตามแผนการพัฒนาของกระทรวงคมนาคม
ที่ได้กำหนดไว้ 

11. มีข้อห่วงกังวลเรื่องการสร้างถนนในทางนโยบายของกระทรวงคมนาคม  
ไม่อยากให้การสร้างถนนเป็นการสร้างปัญหาให้กับประชาชน เช่น การเวนคืนที่ดิน 
แนวทางที่พาดผ่านชุมชน อยากให้ที่ปรึกษาศึกษาเส้นทางเลี่ยงเมืองให้รอบคอบ  
ไม่ควรผ่านชุมชนที่หนาแน่นและให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชน 

การศึกษาของโครงการจะกำหนดแนวเส้นทางให้มีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
จราจร การพัฒนาพ้ืนที่ และเกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบน้อยที่สุด 

12. อยากทราบความคาดหวังของผู ้ใช ้ทาง ผู ้กำกับดูแลโครงข่ายคมนาคม  
กับการสร้างทางเล่ียงเมืองในอนาคต 
 

สำหรับผู้ใช้ทางมีความคาดหวังที่จะได้ใช้ทางเลี่ยงเมืองเพื่อหลีกเล่ียงการจราจร
ติดขัดในเขตเมือง ซึ่งหน่วยงานที่กำกับดูแลโครงข่ายคมนาคมคาดหวังว่าปัญหา
ของคนในพื้นที่จะลดลงและสามารถบรรเทาปัญหาที่มีได้ โดยนอกจากทางเล่ียงเมือง
จะแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดในเขตเมืองแล้ว ยังเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่ง
สินค้า รวมทั ้งเข้าถึงพื ้นที ่ท ี ่เป็นแหล่งท่องเที ่ยวและแหล่งอุตสาหกรรมได้  
ซ่ึงสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรและส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ด้านสาธารณูปโภค  
13. ควรชี้แจงเรื่องการใช้เขตทาง และระบบสาธารณูปโภค ภายในเล่มเอกสาร
ประกอบของโครงการ เช่น สายไฟฟ้า สายสื่อสารที่จะต้องฝังลงไปในใต้ดิน และ 
การติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 

โครงการจะนำข้อมูลงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ระบุไว้ในแบบเบื ้องต้น 
ของโครงการ 

14. อยากให้ทางโครงการประสานงานกับการไฟฟ้า กรณีมีการพาดผ่านสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง ในการยกระดับหรือการสร้างสะพาน เพ่ือความปลอดภัย 

หากแนวเส้นทางของโครงการตัดผ่านแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จะนำไปหารือกับ
การไฟฟ้าเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการกำหนดแนวเส้นทางของโครงการ
ต่อไป 

ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
15. การทำทางเลี ่ยงเมือง ทำอย่างไรให้เข้ากันได้กับการใช้ประโยชน์ที ่ ดิน  
โดยต้องคำนึงถึงลักษณะภูมิประเทศ และในการออกแบบเพ่ือที่จะไม่ให้เกิดการปิด
ถนน ไม่ให้เกิดการร้องเรียนมีวิธีอย่างไร 

โครงการจะมีการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับพื ้นที่โครงการที ่มี 
ความเหมาะสมในการทำทางเลี่ยงเมือง จำนวน 2 ครั้ง เพื่อนำข้อคิดเห็น และ
ข้อจำกัดในแต่ละพื้นที่ มาศึกษาและกำหนดแนวเส้นทางให้สอดคล้องกับการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และลักษณะภูมิประเทศอย่างสูงที่สุด 

16. หากมีการดำเนินการวางจัดทำผังเมืองการคมนาคมขนส่ง และการใช้ประโยชน์
ที่ด ินข ึ ้นมาใหม่ ควรศึกษาผังเม ืองท่ีกรมโยธาธ ิการและผังเม ืองทำไว ้แล้ว  
เพื่อประกอบการพิจารณาลดการใช้งบประมาณที่สิ ้นปลืองและให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

ทางโครงการมีแนวทางในการใช้ผังเมืองระดับประเทศของกรมโยธาธิการและ 
ผังเม ืองอยู่แล ้ว โดยมีลำด ับพ้ืนที่ที่ม ีแนวโน ้มในการสร ้างทางเล่ียงเม ือง 
ตามหลักเกณฑ์ของโครงการ ที่มีความพร้อมในการสร้างทางเล่ียงเมือง และ 
มีการคัดกรองชุมชนที่มีแนวโน้มในการเติบโต หรือมีความสำคัญระดับประเทศ
และระดับภาค โดยจะกำหนดรูปแบบของโครงการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด 
ที่มีในผังเมืองของแต่ละพ้ืนที่ 

17. การพ ัฒนาทางเ ล่ียงเม ืองท ี ่ต ัดผ่านแม่น ้ำลำคลอง ที่ต ้องขออน ุญาต 
จากกรมเจ้าท่า ขอให้ดำเนินการตามระเบียบตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ทางโครงการขอรับข้อคิดเห็นไปพิจารณาเพ่ือใช้ในการประกอบการศึกษา 



 

 

 

 

 

สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครัง้ที ่1)  
การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมภิาค 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อช้ีแจงเพื่อนำมาประกอบการศึกษา 

ประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจงและการนำมาใช้พิจารณาประกอบการศกึษา 
ด้านอ่ืนๆ  
18. อยากทราบหลักเกณฑ์และความจำเป็นในการสร้างทางเล่ียงเมือง ข้อจำกัด 
เขตทางถนนในเมือง และปัญหาส่ิงแวดล้อมของเมือง มีอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

ข้อจำกัดเส้นทางในเมืองบางเส้นทางที่มีความจำเป็นต้องใช้เฉพาะกิจ เช่น เส้นทาง
ในการอพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติ หากมีทางเลี่ยงเมืองอาจแก้ปัญหาในการอพยพ 
จากภัยพิบัติได้ และหลักเกณฑ์ในการคิดจะมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี ่ยวข้อง  
เพ่ือรวบรวมข้อมูล 

19. ความมีศักยภาพในการพัฒนาของเมืองวัดได้อย่างไร อยากทราบเกณฑ์ และ
ยกตัวอย่างท่ีจับต้องได้ 

ความมีศักยภาพในการพัฒนาของเมืองวัดได้จากระดับศาสตร์ของเมืองแต่ละส่วน
ของพื้นที ่ทั ่วประเทศ ว่าชุมชนไหนมีบทบาทที่จะเป็นส่วนกลางในระดับภาค  
โดยเบื้องต้นมีปัจจัยที่ใช้ในการประเมินทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเท่ียว  
ด้านอุตสาหกรรม ด้านการค้า และด้านสาธารณูปโภค เพ่ือเตรียมความพร้อม
รองรับการเติบโตของเมืองและประชากรที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต ส่วนลำดับศาสตร์ 
ของเมืองจะใช้ 3 Scale คือ ศูนย์กลางระดับภาค 8 เมือง ศูนย์กลางรองระดับ
ภาค 28 เมือง และศูนย์กลางหลัก 90 เมือง Scale ที่กล่าวมาจะนำเข้า Long 
List ในเบื ้องต้นและนำไปผนวกกับปัจจัยอ่ืนๆ ในโครงสร้าง และมีการศึกษา 
ในส่วนท่ีอ้างอิงจากหน่วยงานการทำผังเมืองที่สามารถนำมาใช้ในการตอบโจทย์ 

20. เห็นด้วยกับโครงการ แต่อยากให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
น้อยที่สุด 

โครงการจะรับข้อคิดเห็นไปดำเนินการ และกำหนดรูปแบบของโครงการ 
ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด 

เฟสบุ๊กโครงการ เว็บไซต์โครงการ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
288/172 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0 2003 5230 
ผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม : คุณนิตยา บัวงาม 
ผู้ประสานงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน : คุณจีรพร หายทุกข์ 

บริษัทท่ีปรึกษา 
ด้านวิศวกรรม 
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
221/1 ซอยประชาชื่น 37 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศัพท์ : 0 2975 9300 
โทรสาร : 0 2975 9311 
ผู้ประสานงานด้านวิศวกรรม : คุณไกรศักด์ิ กำลัง  
 
บริษัท ซิต้ี แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด 
1199 ชั้น 15 อาคารปิยวรรณ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ : 0 2617 0522 
โทรสาร : 0 2617 0524 
ผู้ประสานงานด้านวิศวกรรม : นายวันเฉลิม  ดวงกันยา 
 

Line Official 

สำนักแผนงาน กรมทางหลวง 

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 0 2354 6668 – 75 ต่อ 23797 
โทรสาร : 0 2354 6593 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 


